

ตั้งจุดซื้อขายได้ผล ราคาแตะ43บาท

โพสต์ทูเดย์ - กยท.ชี้มาตรการตั้งจุดรับ
ซื้อขายจากชาวสวนได้ผล ต้นราคาขาย
แตะ 42-43 บาท/กก.แล้ว

นายเขาว์ ทรงอาวุธ ผู้ปฏิบัติหน้าที่
ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.)
เปิดเผยถึงความคืบหน้าการรับซื้อขายจาก
เกษตรกรชาวสวนยางในราคาไม่เกิน 45
บาท/กก. ว่า ตั้งแต่เปิดการรับซื้อขายตั้ง
แต่วันที่ 25 มี.ค.-10 มี.ค.ที่ผ่านมา กยท.เข้า
รับซื้อขายจากเกษตรกร 2.64 หมื่นราย
ปริมาณการรับซื้อ 2,857 ตัน แบ่งเป็นยาง
แผ่นดิบ 531 ตัน น้ำยางสด 783 ตัน และ
ยางก้อนถ้วย 1,542 ตัน คิดเป็นเงินทั้งสิ้น
120 ล้านบาท

ทั้งนี้ แม้ว่าจะมีเกษตรกรนำยางมา
ขายในปริมาณไม่มาก จากเป้าหมายที่
รัฐบาลจะเข้ารับซื้อขาย 1 แสนตัน มูลค่า
4,500 ล้านบาท แต่ผลการดำเนินโครงการ
ได้ทำให้ราคาขายยางแผ่นดิบคุณภาพ 3 ใต้
ระดับราคามาอยู่ที่ 42-43 บาท/กก. จาก
ก่อนหน้านี้ที่มีราคา 34-35 บาท/กก.

สำหรับการจ่ายเงินช่วยเหลือใน
โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร
ชาวสวนยาง 1,500 บาท/ไร่ ไม่เกิน 15
ไร่/ราย พบว่าเมื่อสิ้นสุดโครงการ ณ วัน

ที่ 29 ก.พ. 2559 มียอดเกษตรกรชาวสวน
ยางเข้าร่วมโครงการ 7.53 แสนราย โดย
กยท.ได้จ่ายเงินช่วยเหลือไปแล้ว 6.61 แสน
ราย แบ่งเป็นเจ้าของสวนยาง 3.37 แสน
ราย และคนกรีดยาง 3.23 แสนราย เป็น
เงินรวม 4,911 ล้านบาท โดยคาดว่า กยท.
จะจ่ายเงินให้เกษตรกรได้ทั้งหมดภายใน
วันที่ 15 มี.ค.นี้

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรี
และสหกรณ์ กล่าวว่า จะเดินทางไป
สถาบันวิจัยยางพาราของมาเลเซีย เพื่อ
ศึกษาว่ามีงานวิจัยด้านใดที่ไทยสามารถ
นำมาต่อยอดการพัฒนาได้หรือไม่ และ
หากมีความจำเป็นที่จะต้องซื้องานวิจัย
และนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางของไทย
เองก็ต้องทำ เพราะจากสถานการณ์
เศรษฐกิจในประเทศที่ไม่ดีนัก การเสีย
เวลาไปกับการศึกษาอาจไม่ทันเวลา

“ที่ผ่านมา เราเสียเวลาในการศึกษา
พัฒนายางพาราไปมาก แต่หลายอย่างพบ
ว่ายังไม่สามารถนำมาใช้ได้ ซึ่งประเทศ
มาเลเซียได้ซื้องานวิจัยเขาคีที่สูงสุดในโลก
ผมก็จะไปดู เพราะไทยต้องหาโนฮาว ถ้า
ดีก็ซื้อมาเลย เพราะจะมาศึกษาก็ไม่ทัน
แล้ว” รัฐมนตรีฯ กล่าว



พัฒนayang : พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รรมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผย
ว่า ในการประชุมร่วมกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ
(เอฟเอโอ) ที่ประเทศมาเลเซีย จะถือโอกาสงานศูนย์วิจัยยางพารามาเลเซีย
ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยยางพาราที่ดีที่สุดในโลก เพื่อนำมาพัฒนาและต่อยอดการ
ผลิตด้านยางพาราของไทย โดยมอบหมายให้การยางแห่งประเทศไทย (กยท.)
เป็นผู้รับผิดชอบ และไม่ต้องนับหนึ่งใหม่ในเรื่องของการวิจัย โดยจะใช้
วิธีไปดูงานที่ประสบความสำเร็จแล้วกลับมาลงมือทำในประเทศไทยทันที.

กนอ.เดินทางสร้างนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (11/03/2559)

กนอ.ลงนามสัญญาจ้างผู้รับเหมา ก่อสร้างโครงการนิคมฯ ยางพารา พร้อมเร่งเครื่องเดินทางก่อสร้างนิคมฯ ยางพาราเต็มสูบ คาดเสร็จปี 2561 รองรับนักลงทุน ไทย-ต่างชาติ

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า วันนี้ (10 มี.ค.) กนอ. ได้จัดพิธีลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา ระยะที่ 2/2 และ 3 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่าง กนอ.กับ บริษัท บุญชัยพาณิชย์ (1979) จำกัด ซึ่งคิดมูลค่าการจ้างรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 1,449,800,000 บาท เพื่อเตรียมเดินทางพัฒนาก่อสร้างนิคมฯ ยางพาราให้เป็นไปตามนโยบายเร่งรัดของรัฐบาลรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่นิคมฯ รองรับอุตสาหกรรมยางพาราที่คาดว่าจะเติบโตมากขึ้น

สำหรับกรอบการลง นามสัญญาฉบับนี้ภายหลังจากการลงนามเสร็จภายใน 7 วัน บริษัทบุญชัยพาณิชย์ฯ จะต้องจัดทำแผนก่อสร้างมายัง กนอ. เพื่อพิจารณา ซึ่งภายหลังจากการเห็นชอบแผนงานดังกล่าวแล้ว กนอ. จะดำเนินการส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการก่อสร้าง ทันที ซึ่งคาดว่าโครงการนิคมฯยางพารา จะดำเนินการก่อสร้างเสร็จภายในระยะเวลา 720 วัน หรือประมาณปี 2561 นับจากวันลงนามสัญญาก่อสร้าง ส่วนแผนการพัฒนานิคมฯยางพารา ตั้งอยู่ในเฟส 2/2 และ 3 ของนิคมฯ ภาคใต้จังหวัดสงขลา บนพื้นที่ 755 ไร่ คาดว่าจะมีผู้ประกอบการเริ่มเข้ามาก่อสร้างโรงงานเดือนกันยายน 2559 และเริ่มประกอบกิจการเดือนกรกฎาคม 2560 ทั้งนี้ ในการวางระบบสาธารณูปโภคมีแผนที่จะเริ่มก่อสร้างช่วงเดือนมีนาคม 2559 แบ่งออกเป็น 2 พื้นที่ คือ โซนเอและโซนบี คาดว่าจะเสร็จเดือนเมษายน 2560 และจะสามารถดำเนินการเสร็จในการวางระบบสาธารณูปโภคทั้งหมดเดือนมีนาคม 2561 ทั้งนี้ ตั้งเป้าหมายโรงงานที่จะเข้ามาลงทุนภายในนิคมฯ ยางพาราทั้งสิ้น 70 โรงงาน ภายใน 5 ปี หรือ 2564 รวมมูลค่าไม่ต่ำกว่า 8,000 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม กนอ.เตรียมลงพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อโรดโชว์เตรียมความพร้อมด้านการตลาดเพื่อดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาลงทุน ในนิคมฯ ยางพารา โดยเตรียมลงนามบันทึกความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) และนิคมฯ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา ส่งเสริมการประกอบกิจการยางแปรรูปครบวงจร และสนับสนุนการลงทุนด้านสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการในนิคมฯยางพารา วันที่ 11 มีนาคม 2559 โรงแรมบุรี ศรีภู จังหวัดสงขลา คาดว่าภายในงานจะมีผู้ประกอบการให้ความสนใจเข้าร่วมจำนวนมาก

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (วันที่ 10 มีนาคม 2559)

กนอ.ลุยสร้าง RUBBER CITY มูลค่าราว 1.45 พันล.บาทแล้วเสร็จ มี.ค. 61 (11/03/2559)

การนิคมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ลงนามในสัญญาก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมยางพารา Rubber city กับบริษัท บุญชัยพาณิชย์ (1979) บริษัทลูกของบริษัท ซีวิล เอ็นจิเนียริง จำกัด มูลค่าการจ้าง 1,449.80 ล้านบาท บนพื้นที่ 755 ไร่ คาดใช้เวลาก่อสร้าง 720 วัน วางระบบสาธารณูปโภคทั้งหมดในมี.ค.61 รองรับนักลงทุนไทยและต่างชาติ

ทั้งนี้ กนอ.ตั้งเป้าหมายโรงงานที่จะเข้ามาลงทุนภายในนิคมฯยางพารา ทั้งสิ้น 70 โรงงาน ภายในปี 64 มูลค่าเงินลงทุนไม่ต่ำกว่า 8 พันล้านบาท

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการ กนอ.กล่าวถึงแผนการพัฒนานิคมฯยางพาราว่า คาดว่าจะมีผู้ประกอบการเริ่มเข้ามาก่อสร้างโรงงานได้ในเดือน ก.ย.59 และจะเริ่มประกอบกิจการภายในเดือน ก.ค.60 โดยเฟสแรกน่าจะ สามารถเปิดให้ผู้ประกอบการเข้าใช้พื้นที่ประมาณ 20-30 ไร่ หรือคิดเป็นพื้นที่ประมาณ 300 ไร่ ซึ่งภายในเดือน มี.ค.จะเริ่มก่อสร้างงานระบบสาธารณูปโภค แบ่งออกเป็น 2 พื้นที่ คือ โซนเอ และโซนบี คาดว่าเมื่อเสร็จสมบูรณ์ทั้งโครงการจะมีปริมาณการใช้ยางราวๆ 5 หมื่นตันต่อปี

ขณะนี้ผู้ประกอบการแสดงความสนใจเข้าลงทุนแล้ว 17 ราย เป็นไทย 15 ราย (เป็น SME 12 ราย) ที่เหลือเป็นนักลงทุนต่างชาติ โดยนักลงทุนที่สนใจจะเข้าลงทุนในรับเบอร์ซีตีี้จะได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้การส่งเสริมการลงทุน (BOI) สูงสุด 8 ปี และมาตรการลดหย่อนภาษีอีก 5 ปี ซึ่งฝ่ายการตลาดจะมีโปรโมชั่นส่งเสริมการขายสำหรับอุตสาหกรรมยางเป้าหมาย ฟรีค่าเช่า 3 ปี ถ้าเป็นอุตสาหกรรมยางกลางน้ำจะได้รับฟรีค่าเช่า 5 ปี แต่หากเป็นการซื้อพื้นที่ที่มีส่วนลด 15-20%

"มีทั้งนักลงทุนไทยและต่างชาติ นักลงทุนคนไทยจะเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับยางพารา ส่วนนักลงทุนต่างชาติเป็นกลุ่มบริษัทผู้ผลิตรายรถยนต์จากจีนที่ปัจจุบันมีการลงทุนอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด แต่อยากทำเกี่ยวกับยางคอมปาวด์ต้นทางที่นิคมฯยางรับเบอร์ซีตีี้"นายวีรพงศ์ กล่าว

รายละเอียดของ Rubber City ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา ระยะเวลาที่ 2/2 และ 3 โดยจะกันพื้นที่สีเขียวไว้ประมาณ 20% ของพื้นที่ทั้งหมด 755 ไร่ มีอ่างเก็บน้ำอยู่ตรงกลาง ส่วนตัวโรงงานเบื้องต้น กนอ.จะลงทุนสร้างโรงงานสำเร็จรูปต้นแบบ 2 ขนาด คือ โรงงานเดี่ยวขนาด 500 ตร.ม. และขนาด 750 ตร.ม. ส่วนโรงงานแฝดจะมี 2 ขนาดเช่นกัน คือ ขนาด 1,000 ตร.ม. และ 1,500 ตร.ม.

นายวีรพงศ์ กล่าวว่า กนอ. เตรียมลงพื้นที่ จ.สงขลาเพื่อโรดโชว์เตรียมความพร้อมด้านการตลาดเพื่อดึงดูดการลงทุน โดยจะลงนามบันทึกความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (Exim Bank) และนิคมฯเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เพื่อส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมยางพารา ส่งเสริมการประกอบกิจการ ยางแปรรูปครบวงจร และสนับสนุนการลงทุนด้านสินเชื่อให้ผู้ประกอบการ คาดว่าจะมีผู้ประกอบการให้ความสนใจเข้าร่วมจำนวนมาก

สำหรับสถานการณ์ภัยแล้ง กนอ.ยอมรับว่าเป็นห้วงนิคมอุตสาหกรรมบางพื้นที่ โดยเฉพาะทางภาคเหนือ เช่น ใน จ.ลำพูน ที่ต้องอาศัยน้ำจากแม่น้ำกวงที่ขณะนี้ปริมาณน้ำมีน้อย ไม่สามารถใช้ได้แล้ว ทำให้ต้องเปลี่ยนมาใช้จากบ่อเอกชนใช้น้ำรีไซเคิล และจะเชิญผู้ประกอบการที่ใช้น้ำมากที่สุด 5 รายในนิคมฯมาหารือ และขอความร่วมมือในการประหยัดน้ำ รวมทั้งจะมีการเฝ้าระวังมีระบบแจ้งเตือนหากวิกฤติ อย่างไรก็ตาม กนอ.ยังมั่นใจว่าสามารถบริหารจัดการเพื่อรับมือสถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้ได้จนกว่าจะถึงฤดูฝน

ที่มา : สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (วันที่ 10 มีนาคม 2559)

จ้างรับเหมา รับเบอร์ชิต 1.4 พันล้าน


โพสต์ทูเดย์ - กนอ.ลงนามจ้างบุญชัยพาณิชย์ ผู้รับเหมาสร้างรับเบอร์ชิต 1,440 ล้าน คาดแล้วเสร็จปี 2561

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า ได้ลงนามในสัญญาก่อสร้างโครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (รับเบอร์ชิต) ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จ.สงขลา ระยะเวลา 2/2 และระยะที่ 3 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กับบริษัท บุญชัยพาณิชย์ (1979) มูลค่าการจ้างรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 1,440 ล้านบาท เพื่อเดินหน้าพัฒนาและก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมยางพาราให้เป็นไปตามการเร่งรัดของรัฐบาล โดยการพัฒนาพื้นที่นิคมฯ จะทำให้การลงทุนในอุตสาหกรรมยางพาราเติบโตมากขึ้น

ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขการลงนามในสัญญาฉบับนี้ ภายหลังจากลงนามแล้วบริษัท บุญชัยพาณิชย์ (1979) ซึ่งเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง

จะต้องจัดทำแผนก่อสร้างมาให้ กนอ.เพื่อพิจารณาภายใน 7 วัน หลังการเห็นชอบแผนงานแล้ว กนอ.จะส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับเหมาเข้าก่อสร้างทันที คาดว่าจะใช้ก่อสร้างเสร็จใน 720 วัน หรือภายในปี 2561


ผู้ว่าการ กนอ. ชี้แจงว่า แผนพัฒนานิคมอุตสาหกรรมยางพารา ในเฟส 2/2 และ 3 ใน จ.สงขลา มีพื้นที่ 755 ไร่ คาดว่า จะมีผู้ประกอบการเริ่มก่อสร้างโรงงานได้ในเดือน ก.ย. 2559 และเริ่มประกอบกิจการในเดือน ก.ค. 2560 ส่วนการวางระบบสาธารณูปโภค จะเริ่มก่อสร้างในช่วงเดือน มี.ค. 2559 แบ่งเป็น 2 พื้นที่คือ โซนแอ และโซนบี คาดว่าจะจัดสรรเสร็จในเดือน เม.ย. 2560 และวางระบบสาธารณูปโภคให้เสร็จทั้งหมดในเดือน มี.ค. 2561 โดยตั้งเป้าหมายว่าจะมีโรงงานเข้ามาลงทุนภายในนิคมฯ ทั้งสิ้น 70 โรงงาน มูลค่าเงินลงทุนไม่ต่ำกว่า 8,000 ล้านบาท

“กนอ.จะลงพื้นที่ จ.สงขลา เพื่อโรดโชว์ความพร้อมด้านการตลาดเพื่อดึงดูดนักลงทุน และลงนามบันทึกความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย และนิคมฯ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ การยางแห่งประเทศไทย เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา ส่งเสริมยางแปรรูปครบวงจร” นายวีรพงศ์ กล่าว 



มันนี่ทูเดย์

แนะผู้ผลิตยางสร้างมูลค่าเพิ่ม

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ หรืออีไอซี ออกบทวิเคราะห์ว่า ปริมาณการบริโภคยางในจีนมีแนวโน้มที่จะเติบโตในระยะสั้น จากการขยายตัวของจำนวนรถยนต์ใหม่ของจีนในปัจจุบัน เพราะนโยบายลดภาษีของรัฐบาลจีนจะจบลงในปีนี ถือเป็นสัญญาณบวกที่ดีต่อปริมาณการส่งออกยางพาราของไทยไปจีนในปีนี้ ที่คิดเป็นราว 50% ของมูลค่าการส่งออกยางพาราทั้งหมดของไทย แต่มูลค่าการส่งออกยางพารามีแนวโน้มหดตัวจากราคาน้ำมันดิบที่ยังอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งหากไทยมีการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราขั้นปลายน้ำมากขึ้น จะทำให้ปริมาณการบริโภคยางพาราในประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้น รวมถึงควรมุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์ยางพาราที่มีมูลค่าเพิ่มสูง ได้แก่ ถุงมือผ่าตัด ถุงยางอนามัย ชิ้นส่วนยานยนต์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นต้น 

“กนอ.” ลุยสร้างนิคมฯอย่างพารา

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า กนอ. ได้ลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการนิคมอุตสาหกรรมอย่างพาราในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จ.สงขลา ระยะที่ 2/2 และ 3 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่าง กนอ. กับ บริษัท บุญชัยพาณิชย์ (1979) จำกัด คิดมูลค่าการจ้างรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 1,449,800,000 บาท เพื่อเตรียมดินหน้าพัฒนาก่อสร้างนิคมฯ อย่างพาราให้เป็นไปตามนโยบายเร่งรัดของรัฐบาลรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่นิคมฯ รองรับอุตสาหกรรมอย่างพาราที่คาดว่าจะเติบโตมากขึ้น

สำหรับกรอบการลงทุนสัญญาฉบับนี้ภายหลังจากการลงนามเสร็จภายใน 7 วัน บริษัท บุญชัยพาณิชย์ฯ จะต้องจัดทำแผนก่อสร้างมายัง กนอ. เพื่อพิจารณาซึ่งภายหลังจากการเห็นชอบแผนงานดังกล่าวแล้ว กนอ. จะดำเนินการส่งมอบพื้นที่ให้บริษัทผู้รับเหมาเข้าดำเนินการก่อสร้างทันที ซึ่งคาดว่าจะโครงการนิคมฯอย่างพาราจะดำเนินการก่อสร้างเสร็จภายในระยะเวลา 720 วัน หรือประมาณปี 2561 นับจากวันลงนามสัญญาก่อสร้าง ส่วนแผน

การพัฒนา นิคมฯ อย่างพารา ตั้งอยู่ในเฟส 2/2 และ 3 ของนิคมฯ ภาคใต้ จ.สงขลา บนพื้นที่ 755 ไร่ คาดว่าจะมีผู้ประกอบการเริ่มเข้ามาก่อสร้างโรงงานเดือน ก.ย.59 และเริ่มประกอบกิจการเดือน ก.ค.60 ทั้งนี้ ในการวางระบบสาธารณูปโภคมีแผนที่จะเริ่มก่อสร้างช่วงเดือนมี.ค.59 แบ่งออกเป็น 2 พื้นที่คือ โซนเอ และโซนบี คาดว่าจะเสร็จเดือน เม.ย.60 และจะสามารถดำเนินการเสร็จในการวางระบบสาธารณูปโภคทั้งหมดเดือน มี.ค.61 ทั้งนี้ ตั้งเป้าหมายโรงงานที่จะเข้ามาลงทุนภายในนิคมฯ อย่างพาราทั้งสิ้น 70 โรงงาน ภายใน 5 ปี หรือ 2564 รวมมูลค่าไม่ต่ำกว่า 8,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ กนอ.เตรียมลงพื้นที่ จ.สงขลา เพื่อ

โรดโชว์เตรียมความพร้อมด้านการตลาดเพื่อดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาลงทุนในนิคมฯ อย่างพารา โดยเตรียมลงนามบันทึกความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.), ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) และนิคมฯ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างพารา ส่งเสริมการประกอบกิจการยางแปรรูปครบวงจร และสนับสนุนการลงทุนด้านสินค้าให้กับผู้ประกอบการในนิคมฯ อย่างพาราในวันที่ 11 มี.ค.59 โรงแรมบุรีศรีภู จังหวัดสงขลา คาดว่าภายในงานจะมีผู้ประกอบการให้ความสนใจเข้าร่วมจำนวนมาก

‘กนอ.’ จ้างบุญชัยพาณิชย์ 1.4 พันล. ก่อสร้างนิคมยางพารา รับลงทุนปี 61

ผู้จัดการรายวัน 60 – “กนอ.” ลงนามสัญญาจ้างบุญชัยพาณิชย์ (1979) จำกัด รับเหมาก่อสร้างมูลค่ารวม 1,449,800,000 บาท โครงการนิคมยางพารา กำหนดเสร็จปี 2561 พร้อมรองรับการลงทุน

นายวิฑูรย์ ไซยเพิ่ม ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า วานนี้ (10 มีนาคม 2559) กนอ. ได้ลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา ระยะที่ 2/2 และ 3 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่าง กนอ. กับบริษัทบุญชัยพาณิชย์ (1979) จำกัด ซึ่งคิดมูลค่าการจ้างรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 1,449,800,000 บาท เพื่อเตรียมเดินหน้าในการพัฒนาก่อสร้างนิคมยางพารา ให้เป็นไปตามนโยบายเร่งรัดของรัฐบาลรองรับอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา

ทั้งนี้ ครอบคลุมการลงนามสัญญาฉบับนี้ภายหลังจากการลงนามแล้วเสร็จ ภายใน 7 วัน บริษัทบุญชัยพาณิชย์ (1979) จำกัด ซึ่งเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องจัดทำแผนก่อสร้างมายัง กนอ. เพื่อพิจารณา ซึ่งภายหลังจากการเห็นชอบแผนงานดังกล่าวแล้ว กนอ. จะดำเนินการส่งมอบพื้นที่ ให้บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างดำเนินการก่อสร้างได้ในพื้นที่ ซึ่งคาดว่าจะโครงการนิคมยางพาราจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 720 วัน หรือแล้วเสร็จประมาณ ปี 2561 นับจากวันลงนามสัญญาก่อสร้าง

สำหรับแผนการพัฒนาโครงการนิคมยางพารา (rubber city) ตั้งอยู่ในเขต 2/2 และ 3 ของนิคมภาคใต้จังหวัดสงขลา บนพื้นที่ 755 ไร่ คาดว่าจะมีผู้ประกอบการเริ่มเข้ามาก่อสร้างโรงงานได้ในเดือนกันยายน ปี 2559 และจะเริ่มประกอบกิจการภายในเดือนกรกฎาคม ปี 2560 ทั้งนี้ในการวางระบบสาธารณูปโภคได้มีแผนที่จะเริ่มก่อสร้างในช่วงเดือนมีนาคม ปี 2559 แบ่งออกเป็น 2 พื้นที่คือ โซนเอ (Zone A) และโซนบี (Zone B) คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนเมษายนปี 2560 และจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จในการวางระบบสาธารณูปโภคทั้งหมด ในเดือนมีนาคม 2561 ทั้งนี้ กนอ. ได้เป่าหมดยางพื้นที่จะเข้ามาลงทุนภายในนิคมยางพาราทั้งสิ้น 70 โรงงาน ภายใน 5 ปี (2564) รวมมูลค่าเม็ดเงินไม่ต่ำกว่า 8,000 ล้านบาท

อย่างไรก็ดี กนอ. ได้เตรียมลงพื้นที่ จ.สงขลา เพื่อโรดโชว์เตรียมความพร้อมด้านการตลาดเพื่อดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาลงทุนในนิคมยางพารา โดย กนอ. ได้เตรียมลงนามบันทึกความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank) และนิคมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และการยางแห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมยางพารา ส่งเสริมการประกอบกิจการแปรรูปครบวงจร และสนับสนุนการลงทุนด้านสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการในนิคมยางพารา โดยมีกำหนดจัดขึ้น ในศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมบุรีศรีภูมิ จังหวัดสงขลา โดยคาดว่าจะภายในงานมีผู้ประกอบการให้ความสนใจเข้าร่วมจำนวนมาก.



ทางหลวงชนบท ใช้ยางพาราผสม

สุนทราจรัสวันนี้เป็นข่าวจากกรมทางหลวงชนบท เรื่องการสานต่อนโยบายรัฐบาลใช้ยางพาราก่อสร้างและบำรุงรักษาทาง

กรมทางหลวงชนบทแจ้งว่าได้สานต่อนโยบายในการใช้ยางพาราของรัฐบาล โดยการนำยางพาราเข้ามาเป็นส่วนผสมในการก่อสร้างและบำรุงรักษาทาง ทั้งในส่วนของการก่อสร้างผิวทางด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต และการฉาบผิวเพื่อยืดอายุการใช้งานด้วยวิธีพาราสลอรี่ซีล (Para Slurry Seal) ซึ่งในการก่อสร้างดังกล่าวได้ใช้ยางพาราเข้ามาเป็นส่วนผสมในยางแอสฟัลต์ ร้อยละ 5 และร้อยละ 3.5 ตามลำดับ

กรมทางหลวงชนบทได้เริ่มมีการใช้ยางพาราเข้ามาเป็นส่วนผสมตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 โดยได้กำหนดมาตรฐานวัสดุและวิธีการก่อสร้าง หรือที่เรียกว่ามาตรฐานทางหลวงชนบท ในส่วนของงานฉาบผิวแบบพาราสลอรี่ซีล ในปี พ.ศ.2555 และงานแอสฟัลต์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ในปี พ.ศ.2557 โดยมีการใช้งานยางพาราเป็นส่วนผสมในการก่อสร้างและบำรุงรักษาเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ

ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการศึกษาวิจัยโดยสถาบันวิจัยยาง ซึ่งประสานความร่วมมือกับกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท

ร่วมกำหนดมาตรฐานถนนยางพาราพร้อมออกแบบถนนยางพาราเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างถนนยางมะตอยผสมยางพาราที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ซึ่งจะทำให้ถนนมีความทนทาน ใช้งานได้ยาวนานขึ้น ช่วยประหยัดค่าซ่อมบำรุงถนนได้ค่อนข้างมาก นอกจากนี้การนำยางพาราผสมกับยางมะตอยราดถนนแพร่หลายมากขึ้น คาดว่า จะช่วยเพิ่มมูลค่าผลผลิตยางพาราและทำให้ราคายางขยับตัวสูงขึ้น

ในปัจจุบันการก่อสร้างหรือซ่อมบำรุงถนนมีการใช้ พาราแอสฟัลต์คิกคอนกรีต หรือ พาราสลอรี่ซีล เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก กระจายอยู่ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศกรมทางหลวงชนบทได้คำนึงถึงคุณภาพของการก่อสร้าง เนื่องจากเป็นวิธีการที่ค่อนข้างใหม่และมีเทคนิควิธีในการก่อสร้างแตกต่างจากเดิม กรมทางหลวงชนบทโดยสำนักบำรุงทางและสำนักวิเคราะห์วิจัยและพัฒนา จึงได้เร่งรัดจัดทำแนวทางและคู่มือในการสำรวจออกแบบประมาณราคาและการควบคุมคุณภาพการก่อสร้างและบำรุงรักษาทาง ในงานที่ใช้ยางพาราเป็นส่วนผสม ตลอดจนจัดการฝึกอบรม เพื่อถ่ายทอดความรู้ เทคนิค วิธีการในการดำเนินงานให้แก่บุคลากรของกรมทางหลวงชนบทเพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพและถูกต้องตามระเบียบราชการ อีกทั้งยังใช้เป็นแนวทางในการให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เข้ามาขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ยางพาราเป็นส่วนผสมในการก่อสร้าง อันจะส่งเสริมให้มีความต้องการใช้ยางพาราภายในประเทศสูงขึ้น ลดการพึ่งพาการส่งออกยางพาราตามนโยบายของรัฐบาล และได้ถนนที่ดีมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป.

หน้า 16



ลงนามจ้างผู้รับเหมาสร้างนิคมฯ ยางพารา

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 10 มี.ค.2559 กนอ.ได้ลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา ระยะที่ 2/2 และ 3 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กับบริษัท บุญชัยพาณิชย์ (1979) จำกัด มูลค่า 1,449,800,000 บาท เพื่อเตรียมเดินหน้าในการพัฒนาก่อสร้างนิคมฯ ยางพารา ให้เป็นไปตามนโยบายเร่งรัดของรัฐบาล รองรับการพัฒนาตัวของอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่นิคมฯ รองรับอุตสาหกรรมยางพาราที่คาดว่าจะเติบโตมากขึ้น ซึ่งจะใช้เวลาก่อสร้าง 720 วันแล้วเสร็จในปี 2561.

ราคายาง

ประจำวันที่ 10 มีนาคม 2559

หน่วย : บาท/กก.

ราคาขายส่งออก F.O.B. ส่งมอบ

ชนิด เมษายน 2559 พฤษภาคม 2559

กรุงเทพฯ ส่งขลา กรุงเทพฯ ส่งขลา

ยางแผ่นรมควัน

ชั้น 1	52.80	52.55	53.00	52.75
ชั้น 2	52.20	51.95	52.40	52.15
ชั้น 3	51.65	51.40	51.85	51.60
ชั้น 4	51.35	51.10	51.55	51.30
ชั้น 5	50.90	50.65	51.10	50.85

ยางแท่ง

STR5L	53.00	52.75	53.20	52.95
STR20	45.80	45.55	46.00	45.75
น้ำยางชั้น 60%	32.00	31.75	32.20	31.95

(Concentrated Latex 60%)

ที่มา : สำนักตลาดยางพารา สถาบันวิจัยยาง

■ **สร้างบูรณาการด้านสหกรณ์เติบโตบนเส้นทางอุตสาหกรรมยาง**

MOU พัฒนาการผลิตยางพารา

สร้าง MOU ลงนามความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านยางพารา เพื่อพัฒนาบุคลากรสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร ตั้งแต่กระบวนการผลิตระดับต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ โดยการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า พร้อมผลักดันสหกรณ์มีความเข้มแข็งในอุตสาหกรรมยาง

สร้าง: นายเสนอ ชูจันทร์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสายัณห์ อินทรภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรม และเทคโนโลยีด้านยางพารา ระหว่างนางสมจิตร ล่องสว่าง สหกรณ์จังหวัดตรังนายประทีป สุขสนาน ประธานกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง และดร.นันทพันธ์ นภัทรานันท์ รักษาการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อพัฒนาบุคลากรสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรของจังหวัดตรังในด้านวิชาการ ด้านการวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีและการบริหารจัดการทรัพยากร ณ ศาลากลางจังหวัดตรัง

นายเสนอ กล่าวว่า เนื่องจากพื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่จะปลูกยางพาราจำนวน 1.30 ล้านไร่ผลผลิตปีละ 300,000 กว่าตัน และมีสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับยางพารา จำนวน 44 แห่ง แต่ขณะนี้ราคายางพาราคงต่ำประมาณ 3 กิโลกรัม 100 บาท เพราะประเทศไทยผลิตยางในปริมาณมากและ

เป็นที่ยอมรับว่าในภาคใต้เป็นพื้นที่ผลิตยางที่ดีที่สุดในโลก แต่วันนี้ยางพาราไม่ได้ผลิตเฉพาะภาคใต้ ซึ่งการแก้ปัญหาในเรื่องการผลิต การตลาด จังหวัดตรังโดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรังได้ส่งเสริมสหกรณ์ชาวสวนยางให้มีผลกำไรในกิจการสหกรณ์ และส่งเสริมสหกรณ์ให้สามารถขายยางโดยตรงกับผู้ผลิตและแปรรูปได้เพื่อรักษาเสถียรภาพราคา โดยการให้สหกรณ์มีความเข้มแข็งในอุตสาหกรรมยางได้มีโอกาสสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยสนับสนุนสหกรณ์ที่มีศักยภาพดำเนินการผลิต แปรรูปยางพารา อย่างครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการผลิตระดับต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ โดยแปรรูปผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่า และการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยางพารา

นายเสนอ กล่าวเพิ่มเติมว่า การร่วมลงนามความร่วมมือครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนทางด้านการศึกษาดูงาน การฝึกงานแก่บุคลากร ร่วมมือในการจัดทำโครงการวิจัยและพัฒนาการใช้ทรัพยากร อาทิ นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ ข้อมูลเครื่องมือ อุปกรณ์สถานที่ ตลอดจนปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึงความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากร การถ่ายทอดองค์ความรู้มาตรฐานรวมถึงการบริหารจัดการ ที่จะเอื้อต่อการพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดตรังและมหาวิทยาลัยทักษิณ

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มีปริมาณยางกว่าเก้าหมื่นกิโลกรัมเข้าประมูล ราคาส่วน ใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้น 10 มี.ค. 2559

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช แจ้งการซื้อขายยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน โดย
วิธีการประมูลประจำวันที่ 10 มีนาคม 2559 มีราคาดังต่อไปนี้ ยางแผ่นดิบ ความชื้น 1-3%
กิโลกรัมละ 45.07 บาท ยางแผ่นดิบ ความชื้น 3-5% กิโลกรัมละ 43.39 บาท ราคายางท้องถื่น
กิโลกรัมละ 43.50 บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1-3 กิโลกรัมละ 47.79 บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น 4
กิโลกรัมละ 45.59 บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น 5 กิโลกรัมละ 45.15 บาท ยางฟอง กิโลกรัมละ
44.59 บาท ยางคัทติ้ง กิโลกรัมละ 40.88 บาท มีปริมาณยางเข้าตลาดกลางยางพารา
นครศรีธรรมราช รวม 97,400 กิโลกรัม

วิเคราะห์สถานการณ์ราคาขายประจำวัน ยางแผ่นดิบ ปรับเพิ่มขึ้น 18 สตางค์ ต่อ ก.ก. ยาง
ความชื้น ปรับลดลง 10 สตางค์ ต่อ ก.ก. ยางแผ่นรมควัน ปรับเพิ่มขึ้น 18 สตางค์ ต่อ ก.ก. ยาง
แผ่นดิบท้องถื่น ราคา 43.50 บาท ต่อ ก.ก. ปรับเพิ่มขึ้น 50 สตางค์ ต่อ ก.ก. น้ำยางสด ราคา
40.00 บาท ต่อ ก.ก. ปรับลดลง 1 บาท ต่อ ก.ก.

ราคายางตลาดล่วงหน้า ตลาดสิงคโปร์ ราคาเสนอซื้ออยู่ที่ 49.839 บาท ต่อ ก.ก. ปรับลดลง
28 สตางค์ ต่อ ก.ก. ตลาดเซี่ยงไฮ้ ราคาอยู่ที่ 59.83 บาท ต่อ ก.ก. ปรับตัวลดลง 1 สตางค์ ต่อ
ก.ก. ตลาดโตเกียว ราคาอยู่ที่ 50.71 บาท ต่อ ก.ก. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.36 บาท ต่อ ก.ก.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุยุทธ พิทักษ์มงคล ผู้เรียบเรียง : ชลิตา กลิ่นเซย

จ.นราธิวาส จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ 10 มี.ค. 2559

จังหวัดนราธิวาส จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ในการออกหน่วยบริการ จังหวัดเคลื่อนที่ประจำเดือนมีนาคม เพื่อให้บริการคลินิกด้านเกษตรและกิจกรรมอื่น ๆ

วันนี้ (10 มี.ค.59) นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส บ้านป่าไผ่ ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เป็นรูปแบบหนึ่งของการถ่ายทอดความรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในพื้นที่ได้รับบริการแบบครบวงจรทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง พัฒนาที่ดิน สหกรณ์ บัญชีครัวเรือน ชลประทาน และปฏิรูปที่ดิน เป็นการนำบุคลากร อุปกรณ์และบริการต่างๆ มาให้บริการประชาชนอย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตาม ทราบว่าชาวบ้านมีสวนยางพารารวมกว่า 16,000 ไร่ ให้ใช้ประโยชน์จากคลินิกเกษตรอย่างเต็มที่ ซึ่งจะมีคำแนะนำ/ปรึกษา ให้ความรู้ต่างๆ ทั้งการลดต้นทุนการผลิต การปลูกพืชแซมยาง รวมถึงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพาราตามมาตรการต่างๆ ด้วย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ปพิชญานันท์ เทพรัักษ์ ผู้เรียบเรียง : ชลิตา กลิ่นเขยแหล่งที่มา : สวท.นราธิวาส